



ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

เรื่อง ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่นกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

อนุสนธิคำสั่งกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ที่ ๑๑๒๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น โดยมีหน้าที่และอำนาจ ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นตามหลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือก ข้าราชการพลเรือนดีเด่นที่กำหนด และประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่นกรมกิจการสตรีและสถาบัน ครอบครัวประจำปี

บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ในคราวประชุม เมื่อวันอังคารที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ได้ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กำหนด และที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นกรมกิจการสตรีและสถาบัน ครอบครัวประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้ว จึงประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่นกรมกิจการสตรีและสถาบัน ครอบครัวประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑๑ ราย ตามบัญชีท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางจินตนา จันทร์บำรุง)

อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

**รายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่นกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔**  
**แบบท้ายประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่นกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว**  
**ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔**  
**ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕**

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด
๑	นางสาวพรมณี พุ่มอิม	นักพัฒนาสังคม ชำนาญการพิเศษ	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
๒	นางจิรพรรณ เขียวคำ	พนักงานธุรการ ระดับ ส๔	ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว เฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน
๓	นางสาวพัชรี ศุภดิษฐ์	นักพัฒนาสังคม ชำนาญการพิเศษ	กองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ
๔	นางกัลยา ถมทองทวี	เจ้าพนักงานอบรม และฝึกวิชาชีพ ชำนาญงาน	ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ
๕	นางสาวศยามล ลัคนาสถิตย์	นักพัฒนาสังคม ชำนาญการพิเศษ	กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ
๖	นางเตือนจิตร์ เผือกจันทิก	พนักงานธุรการ ระดับ ส๔	สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ บ้านนารีสวรรค์ จังหวัดนครราชสีมา
๗	นางจิราพร ยืนยงกุล	เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน	กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
๘	นางสาวสุนิษา หวานแก้ว	นักพัฒนาสังคม ชำนาญการ	ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา
๙	นายเปรม ต้นกุล	เจ้าพนักงาน การเงินและบัญชี ชำนาญงาน	ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย
๑๐	นางวนิดา สายน้ำเย็น	พนักงานธุรการ ระดับ ส๔	สำนักงานเลขานุการกรม
๑๑	นายกรณรงค์ เจริญระวี	นักพัฒนาสังคม ชำนาญการ	กองส่งเสริมสถาบันครอบครัว